



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำรับรองระหว่าง

นายวันชัย พนมชัย

เลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้รับคำรับรอง

นายเอกนิติ รมยานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. รายละเอียดของคำรับรองได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ จะดำเนินการตามเป้าหมาย ดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายวันชัย พนมชัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายเอกนิติ รมยานนท์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ จะดำเนินการตามเป้าหมาย และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายเอกนิติ รมยานนท์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ได้ทำความเข้าใจ คำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำกับดูแลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

(นายวีระกิตติ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)

KPI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลงาน ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
เชิงปริมาณ				
1	แผนปฏิบัติราชการ อก./เอกสารงบประมาณ จำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรอง และองค์กรกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม (Joint KPI) (สก., กอ.) - รับรองระบบงาน	หน่วยงาน	318 309	230 200
2	ยุทธศาสตร์ สมอ. การเข้าร่วมในข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ - ILAC, APLAC, PAC, IAF	MRA	0	1
3	แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (Joint KPI)(สก., กก., ศส., กป.)	เรื่อง	2,180	1,160
4	จำนวนผลงานออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์/โทรทัศน์	ครั้ง	26	12
5	เอกสารงบประมาณ จำนวนบุคลากรของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น (Joint KPI)(สก., กอ.)	ราย	373	360
เชิงคุณภาพ				
6	แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน	เรื่อง	-	1
7	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ สมอ. (Joint KPI)(สก., กค, กช, สล., ศส., กอ., กย.) - จำนวนผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ได้รับการพัฒนาแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน - ร้อยละการตรวจประเมินที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก - เปิดให้บริการนำร่องการรับรองระบบงาน ผ่าน e-Accreditation	ราย ร้อยละ ระบบ	11 15.7 -	10 15.0 3
8	ประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์กร การลดพลังงาน (Joint KPI)(ทุกกอง) - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง - ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง	ร้อยละ ร้อยละ	20.2 82.7	10.0 10.0
9	มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (Joint KPI)(ทุกกอง)	ประเด็น	10	10
10	การกำกับดูแลการทุจริต (Joint KPI)(ทุกกอง)	คะแนน	10	10
11	มติคณะรัฐมนตรี ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	101.3	100.0